

## "รมช.ศธ." ไม่ล้มงานหัตถกรรมนักเรียน แนะลดขนาดจัดงานเหลือระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ย. 2566

นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เผยไม่ล้มการจัดงานหัตถกรรมนักเรียน  
แนะให้ทางโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ ลดขนาดของการจัดงานเหลือเพียงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุรศักดิ์  
พันธุ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566  
ระดับเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ว่าที่  
ร.ต.ดร.กฤดีทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะครู นักเรียน เขารวมจำนวนมาก

ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิฆนกรณ์ ภูโทถ้ำ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศ ให้เด็ก และเยาวชนไทยทุกคน  
ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ให้เด็ก  
และเยาวชนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ  
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
มีทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน พัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน  
และความสามารถในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณะ  
โดยมีนักเรียนเขารวมการแข่งขัน 4,816 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,238 คน  
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารสถานศึกษา 103 คน รวมทั้งสิ้น  
8,157 คน

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการศึกษา  
ที่จะปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ  
รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  
เพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  
พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบาย  
เพื่อสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียน และสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนนโยบาย  
“เรียนดี มีความสุข” ภายใต้อาณาจักร จับมือไว้แล้วไปด้วยกันส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต  
แม้จะมีหลายกระแสต้องการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
หรือกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน  
แต่ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ  
ลดขนาดของการจัดงานเหลือเพียงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อเป็นการลดภาระในการจัดงาน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566](#)